

THÔNG BÁO VÀ ỨNG PHÓ TÌNH HÌNH ĐỘNG ĐẤT (2)

09.01.2024

Giáo phận Nagoya

Giám mục Goro Matsuura

Kính gửi Quý anh chị em

"Qua các bản tin hàng ngày về động đất ở bán đảo Noto, chúng ta đã được biết thông tin về số người tử vong, người mất tích, và những tổn thất khác đã dần trở nên rõ ràng, thể hiện mức độ nghiêm trọng của tình hình. Chúng tôi chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm sâu sắc và cầu nguyện. Giờ đây, chúng tôi sẽ thông báo về các biện pháp được thực hiện và những kế hoạch sắp tới"

"Tôi là Kataoka, linh mục đặc trách khu vực Hokuriku. Với vai trò là người hỗ trợ vận chuyển vật phẩm cứu trợ, vào ngày 7 tháng 1 (Lễ Hiển Linh), tôi đã đến thăm Nhà thờ Nanao cùng với Đức Cha Narui, Giám mục phụ trách Caritas Japan, ERSTERST (Nhóm Hỗ trợ Khẩn cấp của Hội đồng Giám mục), và các thành viên của báo Công giáo. Tại đây, chúng tôi đã nghe hiệu trưởng trường mẫu giáo kể bên nhà thờ tường thuật sự việc và sau đó, cùng với vài đại diện giáo dân, chúng tôi cử hành Thánh lễ. Sau Thánh lễ, chúng tôi đã vận chuyển vật phẩm cứu trợ lên ba chiếc xe và đến Nhà thờ Wajima (cũng như trường mẫu giáo). May mắn là chúng tôi đã hoàn thành công trong việc này tốt đẹp. Vui lòng xem bản báo cáo chi tiết trong tài liệu đi kèm."

Về phương hướng sắp tới:

Trong thời gian sớm nhất, chúng tôi sẽ thành lập " Trung tâm hỗ trợ Noto" tại Nhà thờ Kanazawa, do cha Yoshihiro Kataoka làm Giám đốc. Trung tâm này sẽ hoạt động như một nơi thông tin và hỗ trợ trong thời gian sắp tới. Tại Trung tâm này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin đến mọi người, yêu cầu hỗ trợ vật phẩm khi cần thiết và tiếp nhận đăng ký tình nguyện viên. Cần thêm

một khoảng thời gian để mở Trung tâm, nhưng chúng tôi sẽ thông báo ngay khi nó được thiết lập.

<Thỉnh nguyện>

Lý do chúng tôi đặt Trung tâm Hỗ trợ tại Nhà thờ Công giáo Kanazawa là vì không có linh mục tại Nhà thờ Nanao và Nhà thờ Wajima, các cha trong nhóm Mục Vụ đều sống tại Nhà thờ Kanazawa. Hơn nữa, xin mọi người đừng liên lạc với Trường mẫu giáo Đức Mẹ ở Nanao và Trường mẫu giáo Sao Biển ở Wajima về vấn đề hỗ trợ. Trong vài ngày tới, trung tâm Hỗ trợ sẽ được thành lập, và chúng tôi sẽ nắm rõ tình hình của các trường mẫu giáo. Do đó, nếu có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ tới Trung tâm để biết thêm chi tiết.

Liên quan đến việc quyên góp, trong thời gian tới, Văn phòng Hành chính của Giáo phận Nagoya sẽ tiếp nhận quyên góp. Caritas Japan cũng đã bắt đầu nhận quyên góp, và tiền quyên góp sẽ được sử dụng như sau:

Mục đích của quyên góp cho Giáo phận Nagoya là để hỗ trợ các cơ sở liên quan đến nhà thờ và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, quyên góp cho Caritas Japan sẽ được sử dụng cho việc hỗ trợ những người bị ảnh hưởng trong khu vực.

Chúng tôi phân biệt rõ ràng mục đích của quyên góp, và Giáo phận Nagoya không chỉ hỗ trợ trong phạm vi nhà thờ, mà còn sẽ cung cấp địa điểm và tuyển dụng tình nguyện viên để hoạt động hỗ trợ cộng đồng bị ảnh hưởng. Vì vậy, ERSTERST (Nhóm Hỗ trợ Khẩn cấp của Hội đồng Giám mục) sẽ cung cấp nhân sự để hỗ trợ, và khoản quyên góp được gửi đến Caritas Japan cũng sẽ được sử dụng để hỗ trợ những hoạt động này.

Đây là những mục hỗ trợ:

Đầu tiên là khôi phục các cơ sở liên quan đến nhà thờ và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Đặc biệt, Nhà thờ Wajima hiện đang trong tình trạng không thể sử dụng được nữa. Nhưng vì nhà thờ này ở vị trí cực bắc của Giáo phận

Nagoya, nên rất cần để tái thiết. Có ít giáo dân người Nhật tại Nhà thờ Wajima và khoảng 20 người Philippines thường tham gia Thánh lễ tiếng Tagalog. Nhà thờ Wajima và trường mẫu giáo đứng trên đỉnh đồi sẽ trở thành điểm trợ giúp cho cộng đồng, nhưng do bức tường chống đất đang bị sụt lún, cần phải sửa chữa ngay lập tức.

Thứ đến là hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Bước đầu tiên, chúng tôi sẽ bắt đầu cứu trợ trẻ em và gia đình của họ thông qua sự hợp tác với trường mẫu giáo tại Nhà thờ Nanao và Nhà thờ Wajima, vì cả hai trường này đều liên kết với Nhà thờ. Những vật phẩm hỗ trợ được gửi vào ngày 7 tháng 1 là một bước đầu tiên trong cứu trợ này.

Trong thời gian sắp tới, chúng tôi dự định thiết lập các cơ sở cứu trợ cụ thể tại các khu vực bị ảnh hưởng. Trước hết, chúng tôi sẽ tập trung xây dựng cơ sở tại Nhà thờ Hakui, nhà thờ nằm ở giữa Kanazawa và Nanao, với Trung tâm Hỗ trợ Kanazawa đóng vai trò chính yếu, sau đó mở rộng đến Nhà thờ Nanao (với sự hợp tác của trường mẫu giáo) và sau đó đến Nhà thờ Wajima (với sự hợp tác của trường mẫu giáo).

Về việc Mục vụ, khu vực Hokuriku (tỉnh Fukui, Ishikawa và Toyama), được sự hợp tác của nhiều linh mục, làm việc theo nhóm. Tuy nhiên, số lượng linh mục không nhiều và ngày càng lớn tuổi. Trong bối cảnh các cha cũng phải đảm nhận trách nhiệm cho việc cứu trợ khẩn cấp sau thiên tai, và với số lượng linh mục hiện tại không đủ, giáo phận đang xin sự trợ giúp các linh mục từ các dòng tu trong giáo phận.

Về vấn đề quyên góp, chúng tôi đã yêu cầu rằng khi gửi tiền vào tài khoản đã thông báo, vui lòng ghi rõ “động đất ở Noto”. Tuy nhiên, sau khi nhận được câu hỏi từ một số người nước ngoài, họ đã chỉ ra rằng chữ Hán có thể khó hiểu. Do đó, khi bạn gửi tiền thông qua chúng tôi, việc chỉ cần ghi "N OTO" hoặc "のと" là đủ.

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự trợ giúp và lời cầu nguyện của mọi người. Trong lời cầu nguyện hàng ngày, rất mong anh chị em có thể thêm vào "Lời cầu nguyện cho nạn nhân thiên tai" dưới đây.

Lời cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai

Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con,

Là Đấng không ngừng tuôn đổ lòng thương xót xuống trên mọi người,

Chúng con cầu nguyện với hy vọng và niềm tin.

Chúng con xin Chúa soi sáng tâm hồn cho những người đang phải đối diện với khó khăn và trải qua những ngày bất an vì thiên tai.

Xin Chúa hãy an ủi nâng đỡ họ để họ không bao giờ mất đi niềm hy vọng.

Đồng thời, xin Chúa ban sự yên nghỉ vĩnh hằng cho những người đã khuất.

Xin cho chúng con qua lời cầu nguyện và hành động của mình, làm chứng rằng Chúa Ki-tô là Đấng đã mang lấy những đau khổ của tất cả loài người, và Ngài hằng ở cùng chúng con luôn mãi.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con. Amen

(Được Hội đồng Giám mục Nhật bản chấp thuận, 16.02.2021)